



ข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถาบันการแพทย์แผนไทย

ชั้น ๔ อาคาร ๓ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ๑๑๐๐



๐-๒๕๙๐-๒๖๐๐



Facebook fanpage

สถาบันการแพทย์แผนไทย

นางอัจฉรา เชียงทอง รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานเปิดการอบรมการนวดกระตุ้นการกลืนและการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ณ ห้องอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางอัจฉรา เชียงทอง รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานเปิดการอบรม



การนวดกระตุ้นการกลืนและการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ณ ห้องอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

การอบรมดังกล่าว ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสนับสนุนให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลด้านการแพทย์แผนไทย จึงได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

(Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เพื่อให้มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละระดับบริการ ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข ได้เพิ่มสาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate Care) หรือผู้ป่วยระยะกลางในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อช่วยเติมเต็มระบบบริการให้มีความสมบูรณ์ ลดช่องว่างที่ขาดหายไประหว่างการดูแลผู้ป่วยระยะเฉียบพลันในสาขาต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง และอุบัติเหตุต่างๆ โดยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งแพทย์แผนไทยนับเป็นอีกหนึ่งในทีมสหวิชาชีพของระบบบริการสุขภาพ ที่มีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่มีภาวะโรคหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อเล็ก เช่น มุมปากตก กลืนลำบาก พูดไม่ชัด เป็นต้น ด้วยการบำบัดด้วยยาสมุนไพร ฝังเข็ม ครอบสมุนไพร ครอบสมุนไพร ครอบสมุนไพร เป็นต้น ด้วยการทำหัตถบำบัด ดังนั้นในปีงบประมาณ 2565 นี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันการแพทย์แผนไทย ได้กำหนดจัดอบรมการนวดกระตุ้นการกลืนและการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ให้กับแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สามารถนำความรู้ที่ได้รับบูรณาการประยุกต์ใช้ในการจัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และผู้มารับบริการ ต่อไป

จัดประชุมโดย กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย



